



Quận ủy Ô Môn tổ chức Họp mặt kỷ niệm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế Lao động, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi Đảng. Ảnh: VĂN CƯỜNG

DẤU ẤN CỦA NHIỆM KỶ

❖ DƯƠNG CẨM

Đại hội Đảng bộ quận Ô Môn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra 17 chỉ tiêu xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đã phát huy những thuận lợi và khắc phục những khó khăn, đoàn kết, phấn đấu vươn lên, thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu đề ra. Qua đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng giá trị sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh; tạo nền tảng phát triển khá toàn diện theo hướng văn minh, giàu mạnh.

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VỮNG MẠNH

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được thường xuyên. Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương đều được triển khai kịp thời, tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân và vận dụng thực hiện phù hợp điều kiện cụ thể của quận.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ và đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị được nâng lên; các khuyết điểm, hạn chế đã cơ bản được khắc phục và bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực, niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân được nâng lên.

Việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI, XII) về đẩy mạnh học



Đông chí Trương Thị Mai (thứ ba từ phải sang), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tặng hoa chúc mừng Hòa thượng Đào Như. Ảnh: A. DÙNG



Thanh niên Quận Ô Môn chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2019. Ảnh: THÁI ANH.

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp đợt tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, được thực hiện nghiêm túc, nhất là xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp từng loại hình cơ sở Đảng và tổ chức đảng ký thực hiện nhiều mô hình, phong trào thiết thực, tạo sức lan tỏa, thu hút sự quan tâm trong các tầng lớp Nhân dân cùng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị quận tiếp tục

được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao năng lực, hiệu quả. Công tác cán bộ được tiến hành đồng bộ, chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng quy trình, có tính kế thừa và phát triển. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ đảng viên được nâng lên, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tăng cường; phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị có bước đổi mới tích cực.

HDND quận và phường không ngừng đổi mới nội dung và phương

thức hoạt động, thể hiện rõ vai trò của cơ quan quyền lực, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân thông qua hoạt động giám sát, tiếp xúc, giải quyết tốt kiến nghị chính đáng, hợp pháp của cử tri. Hoạt động chính quyền có nhiều tiến bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành trên các lĩnh vực. Bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước các cấp được sắp xếp, kiện toàn tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến và đạt được kết quả rõ nét. Hệ thống Dân vận, Mặt trận và đoàn thể các cấp tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, góp phần đưa chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống; huy động được sức người, sức của thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo các gia đình có công với nước, hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội.

KINH TẾ TĂNG TRƯỞNG CAO

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, kinh tế của quận tiếp tục phát triển, chất lượng kinh tế từng bước được nâng lên, tăng trưởng giá trị sản xuất (GO) bình quân 5 năm đạt 10,44%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp và thủy sản, tăng khu vực công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ. Ước năm 2020, khu vực nông nghiệp - thủy sản chiếm 4,12%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 65,86%; khu vực thương mại - dịch vụ chiếm 30,02% trong cơ cấu GO.

5 năm qua, quận đã có nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại, thực hiện đúng, kịp thời các chính sách miễn, giảm, giãn thuế; hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn tín dụng, nhất là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ; khuyến khích các thành phần kinh tế phát huy tinh năng động, sáng tạo, kinh nghiệm quản lý, nỗ lực vượt qua khó khăn, an tâm phát triển sản xuất. Các doanh nghiệp quan tâm đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh sản phẩm; tập trung đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp cơ khí, máy móc thiết bị, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh



Phường Thời An đón nhận danh hiệu "Phường văn minh đô thị". Ảnh: V. CƯỜNG

sản phẩm... duy trì tăng trưởng giá trị sản xuất cao, chỉ số phát triển công nghiệp đến năm 2020 ước tăng 45,7% so với năm 2015.

Thương mại - dịch vụ phát triển khá tốt, một số lĩnh vực có mức tăng khá như: thương mại, tài chính - ngân hàng, công nghệ thông tin, viễn thông, y tế, giáo dục. Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ thực hiện đến năm 2020 đạt 36.185 tỉ đồng, tăng 1,92 lần so năm 2015.

Sản xuất nông nghiệp chuyển dần theo hướng tập trung, hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị; chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, thu hoạch, bảo quản nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và tăng thu nhập cho

người lao động. Nhiều mô hình hợp tác trong sản xuất được thành lập và nhân rộng. Ước giá trị sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 đạt 7.801 tỉ đồng, bình quân tăng 0,98%/năm so với năm 2015.

Thành phần kinh tế tư nhân, kinh tế cá thể phát triển nhanh cả về số lượng, cơ cấu ngành nghề và hoạt động hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, thu hút và giải quyết việc làm cho lao động của quận. Kinh tế tập thể phát triển theo hướng tích cực, chuyển từ sản xuất theo hộ gia đình riêng lẻ sang hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và tiêu thụ nông sản ở một số nơi trên địa

bàn, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng giá trị sản xuất.

Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển đạt kết quả tốt, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đến năm 2020 được 57.685 tỉ đồng, tăng 1,9 lần so với giai đoạn 2010 - 2015, trong đó vốn ngân sách chiếm 4,36%, còn lại là các nguồn ngoài ngân sách. Hoạt động đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng có trọng tâm, trọng điểm, từng bước hoàn thiện kết nối, phát huy được hiệu quả, tạo động lực mới cho phát triển; cùng với việc cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang, tạo cảnh quan, trật tự đô thị đã đóng góp quan trọng và kết quả xây dựng các phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

KẾT QUẢ 3 KHÂU ĐỘT PHÁ

Một là, huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, gắn với chỉnh trang đô thị.

Quận đã sử dụng và phát huy có hiệu quả nguồn lực của địa phương, tăng cường động viên, huy động các nguồn lực xã hội, các doanh nghiệp, nhà đầu tư tập trung xây dựng, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, phối hợp với các doanh nghiệp, các chủ đầu tư đã và đang triển khai thực hiện nhiều dự án quan trọng, như: Dự án Quốc lộ 91, Quốc lộ 91B, Đường tỉnh 922, kè chống sạt lở sông Ô Môn giai đoạn 2, giai đoạn 3, các dự án đường dây điện (500 KV Ô Môn - Sóc Trăng, 200 KV Long Phú - Ô Môn), Vườn ươm Công

nghệ, Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia,...

Đến nay, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nâng cấp, bộ mặt đô thị của quận có những chuyển biến rõ nét; nhiều dự án đầu tư hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng đã phát huy hiệu quả, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Hạ tầng đô thị phát triển, hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý, sử dụng của Nhà nước và Nhân dân. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đổi mới trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa ngày càng hoàn thiện.

Hai là, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, xây dựng các vùng chuyên canh nhằm nâng giá trị sản

xuất trên đơn vị diện tích; tăng cường công tác cải tạo vườn và phát triển các vùng cây ăn trái tập trung.

Quận ủy ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế vườn, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất những sản phẩm có giá trị kinh tế cao phù hợp với xu thế thị trường. Đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa và công nghệ sau thu hoạch trong sản xuất, nâng cao phẩm chất, chất lượng nông sản hàng hóa; các quy trình sản xuất tiên tiến, thân thiện với môi trường được phổ biến; xây dựng nhiều tổ hợp tác để hỗ trợ sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm và nâng chất lượng nông sản hàng hóa...

VĂN HÓA - XÃ HỘI NHIỀU TIẾN BỘ

5 năm qua, lĩnh vực văn hóa - xã hội của quận tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Cơ sở vật chất trường học tiếp tục được đầu tư, phát triển theo hướng kiên cố hóa và chuẩn hóa; huy động học sinh ra lớp đúng độ tuổi ở các cấp học đạt mục tiêu nghị quyết đề ra; đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục được đào tạo đạt chuẩn, chất lượng dạy và học được nâng lên; số trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia đạt kế hoạch.

Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân được triển khai thực hiện tốt. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đầu tư theo hướng từng bước hiện đại phục vụ tốt công tác điều trị chuyên sâu, kỹ thuật cao, nâng cao 7/7 Trạm Y tế đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế.

Các chính sách đối với người có công và chương trình giảm nghèo luôn được quan tâm chăm lo chu đáo, đời sống vật chất, tinh thần của người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo từng bước được nâng lên; giải quyết việc làm và đào tạo nghề được thực hiện tốt. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được triển khai thực hiện đảm bảo cả về hình thức và nội dung. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được chú trọng; công nhận 7/7 phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị. ❀

Ba là, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng tốt yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trong công tác lãnh đạo Quận ủy coi trọng phát triển đội ngũ lãnh đạo, quản lý. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được quan tâm; nhiều chương trình hợp tác, liên kết trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực được triển khai thực hiện tốt. Tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức hành chính Nhà nước theo hướng chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn cao. Chú trọng đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông nghiệp, lực lượng lao động có trình độ tay nghề được nâng lên, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của quận...

❀ LONG TRẦN

Nắng xuân

*Giọt sương đọng) tan dần trong) gió
Đón nắng xuân muôn đóa hoa chào
Bây) em áo) mới khoe) màu
Mừng) xuân đầu) én luyện) trao vui) đùa*

*Nắng) cũng) đẹp) như) mùa) xuân) trước
Luôn) dõi) theo) bên) bước) chân) em
Nắng) xuân) rơi) khắp) quanh) thêm
Tỏ) thêm) sắc) thắm) đẹp) thêm) cho) đời*

*Nắng) ấm) lòng) người) con) xa) xứ
Xuân) tha) hương) canh) giữ) quê) nhà
Vui) xuân) đất) nước) thái) hòa
Nắng) xuân) mang) đến) gần) xa) đôn) chờ*

*Qua) sân) nắng) bài) thơ) gọi) nhớ
Anh) tặng) em) vào) buổi) ra) đi
Món) quà) giây) phút) chia) ly
Nước) non) là) chọn) niềm) riêng) sá) nào*

*Vui) cùng) phường) hẹn) nhau) xuân) tới
Cùng) nắng) xuân) ca) ngợi) mùa) xuân
Niềm) vui) hội) ngộ) tràn) dâng)
Nắng) xuân) rụng) khắp) trên) sân) mọi) nhà*

*Tóc) màu) mây) mẹ) già) thêm) tuổi
Ngồi) ôm) con) nhỏ) buổi) tiễn) đưa
Nay) con) về) mái) nhà) xưa
Nắng) xuân) ngã) xuống) lùa) thùa) qua) mảnh).*